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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ผ่านทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) 

วันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.  

………………………………………………………………………. 
 

นางอศัวินี ไตลงัคะ ประธานในท่ีประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ า

ภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  (“บริษัท”) มีผูถื้อหุ้นรวม 17,329 ราย รวมเป็นจาํนวนหุ้น 1,663,725,149 หุ้น 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ณ เวลา 13.30 น. มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองจาํนวน 45 ราย รวมจาํนวนหุ้น              7,928,201 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจาํนวน 46 ราย รวมจาํนวนหุ้น           807,350,120 หุน้ 

รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ 91 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 815,278,321 หุน้ 

 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 49.0031 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั จึงครบเป็นองคป์ระชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั 

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดงัมีรายนาม

คณะกรรมการดงัต่อไปน้ี  

1. นางอศัวินี    ไตลงัคะ  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษทั 

2. นายชาติชาย   อุทยัพนัธ์   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

       กรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนื  

       และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายสุรชยั    ขนัอาสา   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการลงทุน  

 และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา   

 ค่าตอบแทน 

  4. นายเชิดชาย   ปิติวชัรากุล  กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

          กรรมการการลงทุน   กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  

  1. พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ              กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

                              และกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื  
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  2. พลเรือเอก สุชีพ  หวงัไมตรี   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

         และพฒันาเพื่อความยัง่ยนื และกรรมการตรวจสอบ 

   3. นายสุรพฒัน์   มาลยั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร 

         ความเส่ียง และกรรมการการลงทนุ 

   4. นายบาํรุงศกัด์ิ  ฉ่ิงวงัตะกอ   กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

   5. นายวีริศ   อมัระปาล  กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

         และกรรมการบริหารความเส่ียง 

   6. นายเอกชยั   อตัถกาญน์นา   กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง  

   7. นายสุรชยั    เช้ือแพ่ง  กรรมการ และกรรมการการลงทุน 

   8. นายเมลวิน จอห์น เอม็ แทน  กรรมการ และกรรมการการลงทุน 
 

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. นายสมบติั     อยูส่ามารถ  รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายการเงินและบญัชี และ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบริหาร บริษทั ยนิูเวอร์แซล 

ยทีูลิต้ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

 2. นายบดินทร์     อุดล   รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายปฏิบติัการ  

 3. นางสาวจินดา     มไหสวริยะ  รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายสนบัสนุน 

 4. นางธิดารัชต ์     ไกรประสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สาํนกัตรวจสอบ 

5. นางสาวกนัยานาถ วีระพนัธุ์  เลขานุการบริษทั ผูอ้าํนวยการสาํนกัเลขานุการบริษทั  

  และรักษาการผูอ้าํนวยการสาํนกักฎหมายและกาํกบัดูแล   
 

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

1. นางสาวสุณีวรรณ สุดสวสัด์ิวรกุล         รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 

จาํกดั (มหาชน)  

 2. นายชรินทร์  โซน่ี รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายกลยทุธ์และ 

  พฒันาธุรกิจ   
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมี ดงัน้ี 

• นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร และนางสาวภรณ์ทิพย ์วิรัชมาศโกมล ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซ์       

วอเตอร์เฮา้ส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  

• นายพิจารณ์ สุขภารังษี นางสาวกานตธิ์ดา เจียรนยัดิลก และนายทองทศ ศรีสุชาติ ผูต้รวจสอบการนับ

คะแนนและใหค้วามเห็นทางกฎหมายจากบริษทั สาํนกังานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จาํกดั 
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บริษทัไดแ้จง้วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงผ่านวิดีทศัน์ใหท่ี้ประชุมทราบโดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ี ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านมีคะแนน

เสียงหน่ึงหุ้นหน่ึงเสียง (One Share One Vote) โดยท่านสามารถออกเสียงได้ดังน้ี 1. เห็นด้วย 2.ไม่เห็นดว้ย     

3.งดออกเสียง การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได ้

มติท่ีประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ส่วนระเบียบวาระท่ี 8  เร่ืองพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท          

ประจาํปี 2565 ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง ให้ผูถื้อหุ้นเลือกระเบียบวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน 

จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ มสําหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ ม คือ 1.เห็นดว้ย (สีเขียว)   2.ไม่เห็นดว้ย 

(สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4.ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า) และการออกเสียงลงคะแนน

สามารถทาํการเปล่ียนแปลงไดจ้นกวา่จะมีการแจง้ปิดการลงคะแนน 

กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผูม้อบฉันทะมิได้แสดงความ

ประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติไดต้ามสมควร สําหรับหนงัสือ

มอบฉันทะท่ีผูม้อบฉันทะแสดงความประสงค์จะออกเสียงไวแ้ลว้ บริษทัจะบนัทึกการออกเสียงตามนั้นไวใ้น

ระบบคอมพิวเตอร์เม่ือลงทะเบียน และจะใชน้บัเป็นมติการออกเสียง 

ทั้งน้ี ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม  

กรณีผูรั้บมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ีปุ่ ม 

“สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลงัจากท่ีมีการแจง้เปิดการลงคะแนนเสียง

ของแต่ละวาระ และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนั้นให้ท่ี

ประชุมทราบต่อไป 

หากบริษทัตรวจสอบในภายหลงัปรากฏว่าผูรั้บมอบฉันทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนจากท่ีผูม้อบ

ฉนัทะไดม้อบอาํนาจไวจ้ะทาํใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 

ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษทัให้บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ 

INVENTECH นาํโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ในการนบัคะแนน มาใชใ้นการประชุมคร้ังน้ี โดยจะนบั

คะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แลว้จะนํา

คะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่า

เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้นๆ 

INVENTECH จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระท่ีมีการออกเสียง และเจ้าหน้าท่ีจะสรุปผล

คะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบ เม่ือจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้นบริษทัจะสรุปผลคะแนน

ในแต่ละระเบียบวาระใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง และจะเปิดเผยทางเวบ็ไซต ์และแจง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย  
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ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้สอบถามผ่านระบบ Inventech Connect โดย

เลือกเมนูการถามคาํถาม ซ่ึงสามารถเลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถาม และพิมพค์าํถามใน Q&A หรือสอบถามผ่าน

ทางภาพและเสียง (VDO Conference) และขอใหแ้จง้ช่ือ นามสกุล และสถานะเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ 

ก่อนถามคาํถามทุกคร้ัง ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้

อย่างทัว่ถึง และบริหารเวลาการประชุม บริษทัจึงขอเรียงลาํดบัการตอบคาํถาม สําหรับผูท่ี้สอบถามผ่าน VDO 

Conference ในแต่ละระเบียบวาระจาํนวน 5 คน สําหรับคาํถามท่ีเหลือขอให้ผูถื้อหุ้นพิมพล์งใน Q&A ซ่ึงบริษทั

จะตอบพร้อมบนัทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป  

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัแพร่ระบาด

อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีสายพนัธุ์โอไมครอน (Omicron) ซ่ึงแพร่กระจายเช้ือไดอ้ย่างรวดเร็ว  บริษทัไดต้ระหนกั

และห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุ้น รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุม ตลอดจนไดป้ฏิบติั

ตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยเหตุ

ดังกล่าว บริษทัจึงได้จดัประชุมคร้ังน้ีในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อยา่งครบถว้น 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานขอแจง้ให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย

เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 และไดแ้จง้

สารสนเทศยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระและเสนอช่ือ

บุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผา่นทางช่องทางท่ีบริษทักาํหนด  

ก่อนท่ีจะเขา้สู่ระเบียบวาระถดัไป  ประธานขอมอบให้พิธีกรเป็นผูป้ระกาศปิดรับการออกเสียง และ

ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระท่ีมีการลงคะแนน 

ส่วนการดาํเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 2 ถึง 5 ประธานมอบหมายให้ นายเชิดชาย ปิติวชัรากุล 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เป็นผูด้าํเนินการ  

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2565 และระเบียบ

วาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประธานมอบหมายให้ นายชาติชาย     

อุทยัพนัธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูด้าํเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 

2565 ประธานมอบหมายให ้นายสุรชยั ขนัอาสา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น

ผูด้าํเนินการ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

 นายเชิดชาย  ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ช้ีแจงท่ีประชุมว่า   บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 โดยท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

และไดส่้งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์พร้อม

ทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ดงัรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุม 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 สําหรับการออก

เสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมผา่นทาง Video Conference และ Q&A แลว้ นาย

เชิดชาย ปิติวชัรากุล จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ด้วย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  806,183,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 20 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 งดออกเสียง 11,873,500 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2564 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนให้ท่ีประชุมรับชมวิดีทศัน์สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2564 

และรับทราบความคืบหน้าการต่อสัญญาบริหารและดาํเนินกิจการระบบท่อส่งนํ้ าสายหลกัในภาคตะวนัออกกบักรม    

ธนารักษ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีสําคัญในปี 2564 ตามแนวทางการพฒันาอย่างย่ังยืน สรุปได้ดังนี ้

1. มิติเศรษฐกจิ 

ในปี 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการ รวมทั้งส้ิน 4,630.50 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 426.20 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 10.14 โดยหลกัจากปริมาณจาํหน่ายนํ้ าดิบกลุ่มอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีตน้ทุนขาย

และบริการรวม 2,694.57 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 143.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.62 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 

บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 1,073.04 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 296.61 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 38.20 โดยเป็น

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษัทใหญ่จํานวน 1,061.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 297.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.93               

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 

 ธุรกิจน้ําดิบ : บริษทัมีรายได้จากการขายนํ้ าดิบสําหรับปี 2564 จาํนวน 2,941.71 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 

468.13 ลา้นบาท   คิดเป็นร้อยละ 18.93 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 เน่ืองจากปริมาณจาํหน่ายนํ้ าดิบเพิ่มขึ้นรวม 

35.27 ลา้น ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 15.40  
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อตัรากาํไรขั้นตน้ธุรกิจนํ้าดิบสาํหรับปี 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 50.43 เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงอยู่

ท่ีร้อยละ 46.69 สาเหตุหลกัจากรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้าดิบเพิ่มขึ้น 468.13 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.93 และ

ราคาเฉล่ียท่ีสูงขึ้นจากการปรับโครงสร้างค่านํ้าดิบในปี 2564  

 ธุรกิจน้ําประปา :บริษทัมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าประปาสําหรับปี 2564 จาํนวน 1,430.06 ลา้นบาท 

ลดลง 37.83 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 2.58 ตามปริมาณนํ้ าประปาจาํหน่ายลดลง 0.65 ลา้น ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 

0.66 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 โดยหลกัจากสมัปทานประปาเกาะสมุยท่ีหมดอายสุัมปทาน 

อตัรากาํไรขั้นตน้ธุรกิจนํ้าประปาสาํหรับปี 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 31.98 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 ซ่ึง

อยูท่ี่ร้อยละ 32.60  

 ธุรกิจน้ําอุตสาหกรรม : บริษทัมีรายไดจ้ากการขายนํ้ าอุตสาหกรรมสําหรับปี 2564 จาํนวน 17.90 ลา้น

บาท โดยมีปริมาณจาํหน่ายนํ้ าอุตสาหกรรม จาํนวน 1.18 ลา้น ลบ.ม.  และมีผลขาดทุน จาํนวน 31.35 ลา้นบาท 

สาเหตุหลกัจากการบนัทึกค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยโ์ครงการท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จ ทั้งน้ี คาดการณ์วา่จะมีปริมาณ

ส่งจ่ายนํ้าท่ีจะทาํใหมี้กาํไรขั้นตน้ไดต้ั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ 

 ปี 2564 บริษทัมีอตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อรายไดข้ายและบริการ ร้อยละ 23.74 โดยหลกัจากการท่ีบริษทัมี

รายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าดิบเพิ่มสูงขึ้น อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) อยู่ท่ีร้อยละ 9.58 และ

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อยู่ท่ีร้อยละ 4.56 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนผูถื้อหุน้ (D/E) อยูท่ี่ 1.09 เท่า จากการเบิกเงินกูร้ะยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างต่างๆ บริษทั

มีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้ (DSCR) ท่ี 1.82 เท่า ลดลงจากปี 2563    เน่ืองจาก

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเพิ่มขึ้น  

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัจ่ายภาษีเงินไดสู่้ภาครัฐ จาํนวน 263.02 ลา้นบาท และการลงทุนเพื่อพฒันาชุมชน 

จาํนวน 16.53 ลา้นบาท  

ถึงแมว้่าประเทศไทยยงัคงมีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาํให้ภาคธุรกิจเกิดการ

ชะลอตวั และส่งผลกระทบต่อปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้ า แต่บริษทัยงัคงเล็งเห็นโอกาสและพฒันาศกัยภาพใน

การทาํธุรกิจดา้นนํ้ า โดยบริษทัยงัสามารถขยายธุรกิจนํ้ าครบวงจรอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัไดรั้บความไวว้างใจ

จากลูกคา้ในโครงการใหบ้ริการนํ้าอุตสาหกรรม  

2. มิติส่ิงแวดล้อม  

 ในปี 2564 ถือเป็นกา้วสําคญัในการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการนํ้ าเสียในภาคตะวนัออก เม่ือบริษทั

และองคก์ารจดัการนํ้ าเสีย ไดล้งนาม MOU เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการนํ้ าเสีย รองรับการเติบโตของ

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซ่ึงจะมีนํ้ าเสียปริมาณมากขึ้น โดยจะไดรั้บการบาํบดัให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานนํ้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้ าธรรมชาติ เพื่อหมุนเวียนเป็นแหล่งนํ้ าตน้ทุนสําหรับอุปโภคบริโภค 

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี 
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นอกจากน้ี บริษทัคาํนึงถึงคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าต่างๆ ซ่ึงเป็นหัวใจหลกัของคุณภาพสินคา้และการ

บริการของบริษทั  เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าการดาํเนินธุรกิจของบริษทัจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย

บริษทัไดน้าํผลตรวจคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้ า เทียบกบัขอ้มูลคุณภาพนํ้ าดิบยอ้นหลงั 5 ปี รวมทั้งติดตามแนวโนม้

การเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าต่างๆ    

 ทั้งน้ี บริษทัยงัมีมาตรการรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดว้ยการสร้างเสถียรภาพของระบบ

โครงข่ายท่อส่งนํ้ า วิเคราะห์พื้นท่ีบริการจ่ายนํ้ าของบริษทั คาดการณ์ความตอ้งการใชน้ํ้ าของลูกคา้ ศกัยภาพท่อ 

และระบบสูบจ่ายนํ้ า โดยพิจารณาแผนรองรับในระยะยาว 20 ปี  เพื่อเพิ่มความมัน่ใจในการบริหารจดัการนํ้ า

ตน้ทุนใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ้าท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 สําหรับมาตรการรองรับการบริหารจดัการนํ้ าในระยะยาวของบริษทั ไดแ้ก่ การก่อสร้างสระเก็บนํ้ าดิบ  

ทบัมา  ซ่ึงดาํเนินการแลว้เสร็จ รวมถึงการก่อสร้างระบบสูบนํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าคลองหลวง-รัชชโลทร ซ่ึงอยู่

ระหว่างดาํเนินการคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในปีน้ี  อีกทั้ง บริษทัยงัมีมาตรการรองรับความเส่ียงการขาดแคลนนํ้า

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  เช่น การเตรียมความพร้อมระบบสูบกลบัคลองสะพานไปยงัอ่างเก็บนํ้ าประแสร์ 

ระบบสูบกลบัวดัละหารไร่ไปยงัอ่างเก็บนํ้ าหนองปลาไหล และระบบสูบผนันํ้ าอ่างเก็บนํ้ าคลองใหญ่ไปยงัอ่าง

เก็บนํ้าหนองปลาไหล   

อย่างไรก็ดี สถานการณ์นํ้ าในปี 2565 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณนํ้ าอยู่ในเกณฑดี์ เน่ืองจากในปี 2564 มี

ปริมาณฝนและนํ้าตน้ทุนในอ่างเก็บนํ้าสูงกวา่ค่าเฉล่ีย  

สําหรับราคาค่านํ้ าในปี 2565 ยงัคงเป็นไปตามโครงสร้างราคาค่านํ้ าเช่นเดียวกบัปี 2564 ท่ีกาํหนดอตัรา

ค่าคงท่ี (Unit Rate) และอตัราค่านํ้าส่วนเกิน (Upper Surcharge) ตามแต่ละพื้นท่ีการใหบ้ริการ 

3. มิติสังคมและธรรมาภิบาล  

การดาํเนินงานเพื่อความยัง่ยืนของบริษทั มีเป้าหมายใหชุ้มชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถเขา้ถึงแหล่งนํ้ า

สะอาด มีนํ้ าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และใชใ้นการเกษตรกรรม บนพื้นฐานการบริหารจดัการนํ้ าร่วมกนั

กบัทุกภาคส่วน อาทิ การจดักิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ การประชุมร่วมกบักลุ่มผูใ้ช้นํ้ า และการสํารวจความพึง

พอใจของชุมชนและหน่วยงานราชการ ทาํใหบ้ริษทัทราบถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของชุมชน เป็นตน้  

 ในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บรางวลัต่างๆ อาทิ      

• TRIS RATING ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ มี

หลกัประกนัของบริษทัท่ีระดบั “A+” ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี”  

• บริษทัไดรั้บคะแนนร้อยละ 96 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑดี์เลิศ (Excellent) จากผลการประเมินการกาํกบัดูแล

กิจการบริษทัจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

• บริษทัไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 146 บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่น Thailand Sustainability 

Investment  (THSI) หรือหุน้ย ัง่ยนื ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• บริษทัไดรั้บรางวลัเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award จดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ ซ่ึงเป็น

รางวลัการเปิดเผยขอ้มูลความยัง่ยนื  
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• บริษทัไดรั้บคะแนนเต็ม 100 ในการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 

จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

• บริษทัได้รับการต่ออายุใบรับรองเป็นคร้ังท่ี 2 ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC  

• บริษทัไดรั้บใบประกาศเกียรติคณุ Low Carbon Business : Waste Management Award จากการเขา้

ร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ 

• บริษทัได้รับตราสัญลกัษณ์ MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารสํานักงาน  โดยมีผลการ

ตรวจสอบค่าดชันีการใชพ้ลงังานดี มีประสิทธิภาพผา่นเกณฑม์าตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 

ความคืบหน้าการต่อสัญญาบริหารและดําเนินกิจการระบบท่อส่งน้ําสายหลักในภาคตะวันออกกับ

กรมธนารักษ์ สรุปได้ดังนี ้

 ตลอดระยะเวลา 30 ปีท่ีบริษทัให้บริการจัดส่งนํ้ าด้วยระบบท่อให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและอุปโภค

บริโภคในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EEC โดยมีโครงขา่ยท่อส่งนํ้าขนาดใหญ่ เช่ือมโยง 4 จงัหวดั

ท่ีบริษทัลงทุนสร้างจาํนวน 376.10 กิโลเมตร นอกเหนือจากระบบท่อท่ีเช่าจากกรมธนารักษ์ จาํนวน 135.90 

กิโลเมตร และบริษทัยงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบโครงข่ายท่อเพิ่มเติมดว้ยความยาวอีกกวา่ 120.00 กิโลเมตร     

บริษทัไดส้ั่งสมประสบการณ์ในการบริหารจดัการนํ้ า ผ่านโครงข่ายท่อส่งนํ้ าขนาดใหญ่ โดยมีความ

เช่ียวชาญในการใชน้วตักรรมการบริหารจดัการ การควบคุมการสูบจ่ายนํ้าผ่านระบบ SCADA ท่ีสามารถติดตาม

ผลและแกไ้ขปัญหาการสูบส่งนํ้ าไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มีระบบ Control Center เป็นศูนยก์ลางการควบคุมโดยมี

มาตรการเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้าดิบจากทุกแหล่งนํ้าในลกัษณะ Real Time ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษทัก่อตั้ งขึ้ นตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10             

ลา้นบาท โดยมีการประปาส่วนภูมิภาค เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100 เพื่อบูรณาการการบริหารจดัการนํ้ าดิบผ่านท่อ

ส่งนํ้ าขนาดใหญ่อย่างเป็นเอกภาพ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคอุปโภคบริโภค สนับสนุนแผนงานพฒันา

ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ี EEC ต่อมาในปี 2540 

บริษทัไดเ้พิ่มทุนและแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อ

ระดมเงินทุนในการลงทุนสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งนํ้าให้รองรับปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้าท่ีเพิ่มมากขึ้นในแต่

ละปี ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,663.73 ลา้นบาท โดยมีผูถื้อหุ้นหลกั คือ การประปาส่วนภูมิภาค และการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถือหุน้รวมกนัประมาณร้อยละ 45   

จากภารกิจและการระดมทุนดงักล่าว บริษทัไดใ้ชเ้งินในการลงทุนระบบทอ่และอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ืองจนมี

ส่วนช่วยให้ภาครัฐประหยดัการลงทุนในระบบท่อส่งนํ้ าในภาคตะวนัออกไปแลว้ไม่น้อยกว่า 20,000 ลา้นบาท     

จนเกิดเป็นโครงข่ายระบบทอ่ส่งนํ้าท่ีเช่ือมโยงเขา้หาแหล่งนํ้าหลกัในพื้นท่ี EEC สามารถลดความเส่ียงในสภาวะ    

ฝนทิ้งช่วง ใหร้องรับการใชน้ํ้าดิบไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เช่ือมโยงระหวา่งแหล่งนํ้าหลกัของภาครัฐ (อ่างเก็บนํ้า) แม่นํ้า

สายหลกั และแหล่งนํ้ าเอกชนกบัลูกคา้ในพื้นท่ีบริการทั้ง 3 จงัหวดั เพื่อรองรับความตอ้งการใช้นํ้ าในปัจจุบนั
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และในอนาคตท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บคุณภาพของนํ้ าดิบในระดบัมาตรฐาน และมี

ปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการ จากการสั่งสมประสบการณ์ความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการนํ้ า ผ่าน

โครงข่ายท่อส่งนํ้ าขนาดใหญ่ หรือ Water Grid ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งแรกในประเทศไทย และสมบูรณ์ท่ีสุดใน

อาเซียน ความยาว 512.00 กิโลเมตร เป็นการเช่ือมโยงแหล่งนํ้ าสําคญัในภาคตะวนัออกเกือบทั้งหมด ไดแ้ก่ อ่าง

เก็บนํ้ าหนองปลาไหล อ่างเก็บนํ้ าดอกกราย อ่างเก็บนํ้ าคลองใหญ่ และอ่างเก็บนํ้ าประแสร์ในจงัหวดัระยอง อ่าง

เก็บนํ้าหนองคอ้และอ่างเก็บนํ้าบางพระในจงัหวดัชลบุรี รวมถึงแม่นํ้าบางปะกงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในกรณีนํ้ า

ไม่พอ สามารถขอผนันํ้ าได้จากแหล่งนํ้ าในพื้นท่ีจนัทบุรี  ผ่านโครงข่ายท่อส่งนํ้ าขนาดใหญ่ เช่ือม 2 ลุ่มนํ้ า 4 

จงัหวดั ทาํใหบ้ริษทัสามารถบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าทั้งระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นท่ี EEC 

สําหรับการตอบแทนยงัภาครัฐท่ีผ่านมานั้น บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลคืนแก่ให้กบัผูถื้อหุ้นภาครัฐไปแลว้

มากกว่า 5,500 ลา้นบาท นอกเหนือจากการชาํระค่าจ่ายค่าเช่าบริหารท่อในแต่ละปีให้กบักรมธนารักษ์ตั้ งแต่      

ปี 2537-2564 ซ่ึงเป็นไปตามสัญญา และอตัราท่ีกรมธนารักษก์าํหนดรวม 588 ลา้นบาท 

สาํหรับระบบท่อฯ ของกรมธนารักษค์วามยาว 135.90 กิโลเมตร ประกอบดว้ย 3 โครงการ ดงัน้ี 

1. โครงการท่อดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ และท่อหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา ระยะท่ี 1 ความยาวรวม 

77.40 กิโลเมตร 

2. โครงการท่อหนองปลาไหล-หนองคอ้ ความยาวรวม 44.4 กิโลเมตร 

3. โครงการท่อหนองคอ้-แหลมฉบงั ระยะท่ี 2 ความยาวรวม 14.10 กิโลเมตร 

ทั้ งน้ี โครงการท่อดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ มีการทําสัญญาให้บริษัทเช่าบริหารตั้ งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2537 โดยจะครบกาํหนดสัญญาในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ส่วนอีก 2 โครงการนั้นเกิดขึ้นในช่วงปี 

2540-2541 โดยกรมธนารักษไ์ดส่้งมอบใหบ้ริษทัเช่าบริหารโดยยงัไม่มีสัญญา ดงันั้น จึงไม่ไดมี้วนัส้ินสุดการเช่า

บริหารท่ีกาํหนดชดัเจนไว ้

ต่อมาในปี 2564 คณะกรรมการคดัเลือกเอกชนเพื่อบริหารและดาํเนินกิจการระบบท่อส่งนํ้ าสายหลกัใน

ภาคตะวนัออก (คณะกรรมการคดัเลือกเอกชนฯ) ซ่ึงแต่งตั้งโดยกรมธนารักษ์ ไดอ้อกประกาศและส่งหนังสือ

เชิญชวนให้บริษทัเขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอคดัเลือกเอกชนฯ ระบบท่อทั้ง 3 โครงการดงักล่าวขา้งตน้ แต่หลงัจากนั้น

คณะกรรมการคดัเลือกเอกชนฯ มีมติหรือคาํสั่งให้ยกเลิกการคดัเลือก โดยให้เหตุผลว่าประกาศให้ยื่นขอ้เสนอ

ดงักล่าวมีความไม่ชดัเจนบางประการ จึงไดอ้อกประกาศและหนังสือเชิญชวนฉบบัใหม่ให้บริษทัเขา้ร่วมยื่น

ขอ้เสนออีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี บริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ มติหรือคาํสั่งยกเลิกการคดัเลือกและการออกประกาศและ

หนังสือเชิญชวนฉบับใหม่ดังกล่าวนั้ น อาจเป็นเหตุให้บริษทัได้รับความเสียหาย จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาล

ปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2564 เพื่อขอให้ศาลมีคาํพิพากษาเพิกถอนมติหรือคาํสั่งยกเลิกการคดัเลือก

และเพิกถอนประกาศพร้อมหนังสือเชิญชวนฉบบัใหม่ดังกล่าว ทั้งน้ี ปัจจุบนัคดีดังกล่าวยงัอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองกลาง และหากศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาแล้ว คดีดังกล่าวย ังอาจเข้าสู่

กระบวนการพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุดต่อไป 

นอกจากน้ี บริษทัขอเรียนเพิ่มเติมวา่ ในปี 2564 ระบบโครงข่ายท่อส่งนํ้า Water-Grid ท่ีใชใ้นการบริหาร

จดัการส่งนํ้ าในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีความยาวรวมทั้งส้ิน 512.00 กิโลเมตร โดยส่วนท่ี
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เป็นโครงการท่อของกรมธนารักษ์ จาํนวน 135.90 กิโลเมตร และระบบท่อของบริษทัท่ีลงทุนสร้างเองจาํนวน 

376.10 กิโลเมตร  บริษทัจึงยงัคงมีความสามารถในการบริหารจดัการส่งนํ้าและยงัคงประกอบธุรกิจไดต้ามปกติ 

ประกอบกบับริษทัอยู่ระหว่างการพฒันาระบบโครงข่ายท่อเพิ่มเติมดว้ยความยาวอีกกว่า 120.00 กิโลเมตร เพื่อ

รองรับความตอ้งการใช้นํ้ าท่ีเพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติังบประมาณ

รองรับไวแ้ลว้ จึงทาํใหบ้ริษทัมีแผนรองรับสถานการณ์ดงักล่าว เพื่อสร้างมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชน้ํ้ าว่าบริษทัยงัคงมีขีด

ความสามารถในการให้บริการส่งจ่ายนํ้ าในพื้นท่ี EEC ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในขณะท่ีคดีท่ียื่นฟ้องต่อ

ศาลปกครองกลางยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา 

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

 นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้ 

1. บริษทัตอ้งส่งมอบท่อฯ ให้แก่ผูช้นะการคดัเลือกฯ จะทาํให้ปริมาณจาํหน่ายนํ้ าของบริษทัลดลง

เท่าใด การส่งมอบท่อฯ จะแลว้เสร็จเม่ือใด และบริษทัมีแนวทางแกไ้ขสถานการณ์อยา่งไร 

 2. กรณีมีท่อฯ ของบริษทัและของกรมธนารักษ์ท่ีซํ้ าซ้อนกนัแลว้ ตามปกติสัญญาสัมปทานจะอยู่ใน

พื้นท่ีกรมธนารักษ ์จึงขอสอบถามวา่ กรมธนารักษจ์ะมีแผนซ้ือท่อฯ ส่วนนั้นของบริษทัหรือไม่ 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ช้ีแจงวา่ ปัจจุบนัท่อฯ กรมธนารักษท่ี์บริษทับริหารอยู ่ประกอบดว้ย ดงัน้ี  

(1) ท่อฯ ท่ีไม่มีสัญญา (โครงการท่อส่งนํ้ าหนองปลาไหล-หนองคอ้และโครงการท่อส่งนํ้ าหนองคอ้-

แหลมฉบงั ระยะท่ี 2) อยูร่ะหวา่งเจรจาส่งมอบคืนกรมธนารักษ ์ซ่ึงยงัไม่มีกาํหนดวนัส่งมอบท่อฯ ท่ีชดัเจน ทั้งน้ี 

คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อปริมาณจาํหน่ายนํ้ าบางส่วนในพื้นท่ีปลวกแดง-บ่อวิน และแหลมฉบงั บริษทัจึง

ตอ้งเร่งรัดโครงการสร้างท่อฯ ทดแทน   

(2) ท่อฯ ท่ีมีสัญญา (โครงการท่อส่งนํ้ าดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ และท่อส่งนํ้าหนองคอ้-แหลมฉบงั 

ระยะท่ี 1) ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลาส่งมอบท่อฯ คืนในปี 2566 ปัจจุบนับริษทัมีระบบท่อฯ หนองปลาไหล 2 และ 3 

ขนานกบัท่อฯ ของกรมธนารักษ ์คาดวา่จะมีผลกระทบต่อปริมาณจาํหน่ายนํ้าเลก็นอ้ย 

2. ท่อฯ ท่ีซํ้ าซ้อนกนัหรือท่อฯ ของบริษทัท่ีอยู่ในพื้นท่ีกรมธนารักษ ์ไม่ไดเ้ป็นสัญญาสัมปทาน แต่เป็น

การเช่าบริหารท่อฯ ระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงตอ้งพิจารณาขอบเขตพื้นท่ีเพื่อแบ่งแยกท่อฯ อีกคร้ังหน่ึง        โดยหาก

เป็นท่อฯ ส่วนท่ีอยู่ในการคดัเลือกฯ ก็จะเป็นกรรมสิทธ์ิของผูบ้ริหารท่อฯ รายใหม่ แต่หากเป็นท่อฯ ของบริษทั 

ก็ตอ้งเจรจาพื้นท่ีวางท่อฯ ใหช้ดัเจน 

ผู้ถือหุ้นจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส่งคําถามล่วงหน้า โดยสอบถามวา่ ปัจจุบนั

คู่แข่งทางธุรกิจมีจาํนวนมาก บริษทัมีแผนป้องกนัความเส่ียงอยา่งไร  

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่า บริษทัจดัตั้งขึ้นตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี 

เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีบริหารจดัการนํ้ าในพื้นท่ีภาคตะวนัออกให้เป็นเอกภาพ แต่เน่ืองจากเดิมแหล่งนํ้ าหลกัท่ี

บริษทัใชบ้ริหารจดัการเป็นแหล่งนํ้าของหน่วยงานราชการ ขณะท่ีปัจจุบนัมีแหล่งนํ้าเอกชนต่างๆ เพิ่มขึ้น ซ่ึงอาจ

เป็นแหล่งนํ้าท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัผูใ้ชน้ํ้ า ทาํใหผู้ใ้ชน้ํ้ าสามารถเลือกใชน้ํ้าจากแหลง่นํ้าเอกชนเพือ่ลดตน้ทุนดา้นท่อฯ 

และพลงังานท่ีใช้ในการสูบส่งนํ้ า อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมาบริษทัยงัคงเป็นผูใ้ห้บริการสูบจ่ายนํ้ าหลกัในพื้นท่ีภาค
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ตะวนัออกจากปริมาณนํ้าท่ีไดรั้บจดัสรรและระบบท่อฯ ท่ีมีศกัยภาพ  ทั้งน้ี แหล่งนํ้าเอกชนต่างๆ ในพื้นท่ีเป็นทั้ง

ผูจ้าํหน่ายนํ้ าดิบตรงยงัผูใ้ช้นํ้ าและเป็นแหล่งนํ้ าสํารองของบริษทัดว้ย ดงันั้น บริษทัจึงสามารถประสานความ

ร่วมมือกบัแหล่งนํ้ าเอกชนรายอ่ืนในการจดัสรรนํ้ า รวมถึงบริษทัยงัสามารถพฒันาแหล่งนํ้ าดิบของตนเองได ้จึง

มีความพร้อมในการจดัหาแหล่งนํ้าไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการของตลาดท่ีมีการแข่งขนัเพิ่มขึ้น  

 นายสุพจน์ เอื้อชัยเลศิกุล  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ใหข้อ้เสนอแนะวา่ ตนเองและผูถื้อหุน้อีกหลาย

ท่าน ซ่ึงถือหุ้นของบริษทัมานานกว่า 20 ปี  อีกทั้งเป็นผูร่้วมก่อตั้งชมรมผูถื้อหุ้นไทย โดยไดรั้บเงินปันผลจาก

บริษทัในอตัราท่ีดีมาโดยตลอด แมใ้นตอนท่ีบริษทัประสบภาวะวิกฤตภยัแลง้ แต่บริษทัสามารถแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ ได้ด้วยดี และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ดี มีผูถื้อหุ้นหลายรายประสงค์เขา้

ประชุมดว้ยตนเอง แต่จากสถานการณ์ COVID-19 จึงไดร้วบรวมคาํถามผา่นมาทางตน เพื่อใหข้อ้สังเกตกรณีการ

คดัเลือกเอกชนในการจดัให้เช่า/บริหารระบบท่อฯ ซ่ึงเห็นว่าบริษทัก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี และยงัไม่มี

การยกเลิกมติดงักล่าว จึงไม่แน่ใจวา่ในทางกฎหมาย จะสามารถอา้งมติคณะรัฐมนตรีไดห้รือไม่ โดยขอใหส้าํนกั

กฎหมายของบริษทัพิจารณาประเด็นดงักล่าว รวมถึงขอสอบถามความเห็นผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนักกฎหมายว่า กรณี

บริษทัฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอใหศ้าลมีคาํพิพากษาเพิกถอนมติ หรือคาํสั่งยกเลิกการคดัเลือกและเพิก

ถอนประกาศพร้อมหนงัสือเชิญชวนฉบบัใหม ่แลว้ยงัมีประเด็นปัญหาหรือขอ้ติดขดัประการใด ผูถื้อหุน้รายย่อย

จะเป็นผูแ้ทนฟ้องคดีน้ีไดห้รือไม่  หากสามารถดาํเนินการได ้ผูถื้อหุ้นรายย่อยก็ยินดีท่ีจะร่วมฟ้องคดี เน่ืองจาก

บริษทัมีผูถื้อหุน้รายยอ่ยกวา่ 10,000 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 41 และยงัไม่รวมผูถื้อหุน้ท่ีถือผา่นกองทุน  

 นอกจากน้ี ขอสอบถามเร่ืองทรัพยสิ์น เช่น โรงสูบนํ้ าท่ีบริษทัก่อสร้างในพื้นท่ีกรมธนารักษว์่าภายหลงั

การส่งมอบท่อฯ ทรัพยสิ์นต่างๆ ยงัเป็นสินทรัพยข์องบริษทัหรือไม่ และขอเป็นกาํลงัใจให้คณะทาํงานของ

บริษทัทุกท่าน และเช่ือวา่บริษทัจะผา่นปัญหาต่างๆ ไปไดด้ว้ยดี 

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกาํลงัใจให้บริษทั และบริษทัจะพยายามแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวต่อไป  อน่ึง บริษทัจดัตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารจดัการนํ้ าในพื้นท่ีภาคตะวนัออกให้

มีเอกภาพและเสถียรภาพ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมัน่คงให้แก่ประเทศชาติ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ 

ได้แก่ กปภ. และ กนอ. เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ทั้งน้ี บริษทัได้มีหนังสือยงัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ 

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรมธนารักษ ์คณะกรรมการคดัเลือกฯ 

คณะกรรมการท่ีราชพสัดุ เพื่อขอใหท้บทวนการคดัลือกฯ ก่อนท่ีหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบจะเห็นชอบให้มีการ

คดัเลือกฯ เพื่อช้ีแจงว่าบริษทัมีบทบาทหน้าท่ีชัดเจนตามมติคณะรัฐมนตรี และบริษทัเห็นว่าควรคงบทบาท

หนา้ท่ีนั้นไวเ้พื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติ รวมถึงภายหลงัมีการคดัเลือกฯ บริษทัก็ไดฟ้้องคดี

ต่อศาลปกครองกลาง และยงัคงสงวนสิทธ์ิการฟ้องคดีดงักล่าวไว ้โดยปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลปกครองกลาง ทั้งน้ี บริษทัไม่ไดน่ิ้งนอนใจในการดาํเนินกิจการและไดเ้ตรียมความพร้อมรองรับกรณีต่างๆ 

ท่ีอาจเกิดขึ้นไวแ้ลว้ 

 สําหรับคาํถามว่าผูถื้อหุ้นรายย่อยจะรวมตวักนัเพื่อฟ้องคดีดงักล่าวดว้ยไดห้รือไม่ บริษทัยงัไม่สามารถ

ตอบไดท้นัที อยา่งไรก็ดี  บริษทัจะหาแนวทางและแจง้กลบัยงัผูถื้อหุน้ทราบต่อไป 
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 ส่วนเร่ืองกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์นในพื้นท่ีกรมธนารักษ ์ยงัอยูร่ะหวา่งการประสานขอ้มูลและทาํงานร่วมกบั

กรมธนารักษ์ เน่ืองจากทรัพยสิ์นเดิมของกรมธนารักษ ์ไดแ้ก่ ท่อฯ ดอกกราย ท่อฯ หนองปลาไหล-หนองคอ้ 

และ ท่อฯ หนองคอ้-แหลมฉบงั เป็นระบบท่อฯ ท่ีแยกออกจากกนั ต่อมาเม่ือบริษทัเขา้รับบริหารจึงไดเ้ช่ือมโยง

ท่อฯ ดงักล่าวเขา้ระบบของบริษทั ซ่ึงพฒันามากว่า 30 ปี ดงันั้น การแบ่งแยกทรัพยสิ์นจึงมีความซับซ้อนและมี

รายละเอียดท่ีตอ้งพิจารณาร่วมกนั ทั้งน้ี บริษทัและกรมธนารักษมี์ความเห็นตรงกนัว่าการส่งมอบและแบ่งแยก

ทรัพยสิ์น จะดาํเนินการโดยยึดหลกัไม่ทาํใหผู้ใ้ชน้ํ้ าไดรั้บผลกระทบ หรือขาดความมัน่คงดา้นนํ้ า รวมถึงตอ้งไม่

ทาํใหค้วามน่าเช่ือถือของประเทศชาติถูกลดทอนลง 

 นายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามวา่ ผลกระทบจากการท่ีบริษทัไม่ไดรั้บ

การคดัเลือกฯ นั้น บริษทัมีแนวทางการแกไ้ขทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยา่งไร รวมถึงบริษทัไดรั้บผลกระทบ

ในการใชน้ํ้าจากแหลง่นํ้าต่างๆ หรือไม่   

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่า ตามปกติหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะจดัสรรนํ้ าใหแ้ก่ผูข้อใชน้ํ้ า ดงันั้น 

ท่อฯ ของกรมธนารักษ ์ซ่ึงไดรั้บโควตานํ้ าอยู่แลว้   ทั้งน้ี บริษทัมีระบบท่อฯ และสถานีสูบนํ้ า โดยบริษทัยงัคง

ดาํเนินการขอจดัสรรใช้นํ้ าอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เพียงพอกบัระบบท่อฯ ของบริษทั นอกจากน้ี คณะกรรมการ

บริษทัไดอ้นุมติังบประมาณในปี 2565 ประมาณ 4,000 ลา้นบาท เพื่อสร้างระบบโครงขา่ยท่อส่งนํ้าท่ีมีเสถียรภาพ

และครอบคลุมพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

 นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากบริษทัไม่ไดรั้บการคดัเลือกฯ จะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายกบับริษทัอยา่งไร และรายไดจ้ะลดลงเท่าใด 

นายภัคธร ชโลธร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดงัน้ี 

1. ผลกระทบกบัการดาํเนินงานจากการท่ีบริษทัไม่ได้รับการคดัเลือกฯ และบริษทัมีแผนท่ีจะรองรับ

ผลกระทบดงักล่าวอยา่งไร รวมถึงจะกระทบกบักาํไรของบริษทัในปีต่อๆ ไปอยา่งไร 

2. บริษทัจะดาํเนินโครงการทดแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายหลงัการส่งมอบท่อฯ คืนอยา่งไร 

 3. ในกรณีผูไ้ด้รับการคดัเลือกฯ สามารถเขา้ถึงแหล่งนํ้ าได้ บริษทัมีโอกาสรับซ้ือนํ้ าจากผูช้นะราย

ดงักล่าวหรือไม ่

 4. บริษทัจะเช่าท่อฯ จากผูช้นะการคดัเลือกฯ หรือไม่ และบริษทัมีทางเลือกอ่ืนใดหากไม่เช่าท่อฯ จาก

รายดงักล่าว   

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ช้ีแจงว่า บริษทัยงัไม่สามารถระบุระยะเวลาการส่งมอบทรัพยสิ์นไดแ้น่นอน 

จึงยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบไดท้นัที  แต่คาดว่ารายไดจ้ะลดลงบา้ง อย่างไรก็ดี บริษทัยงัสามารถดาํเนิน

ธุรกิจต่อไปไดจ้ากระบบโครงข่ายท่อฯ ของบริษทัท่ีมีอยู่ และการปรับแนวทางดาํเนินกิจการโดยลดการพึ่งพา

ท่อฯ ของกรมธนารักษ์   สําหรับทางเลือกอ่ืนเป็นไปตามท่ีช้ีแจงไวข้า้งตน้ในการลงทุนวางท่อฯ ทดแทนท่อฯ 

กรมธนารักษ์ แต่ยงัไม่ไดป้ระเมินแนวทางการเช่าท่อฯ จากผูช้นะการคดัเลือกฯ อย่างไรก็ดี บริษทัยินดีรับฟัง

หากผูช้นะการคดัเลือกฯ มีขอ้เสนอท่ีจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัและผูถื้อหุน้   
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 นายภัคธร ชโลธร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามเพิ่มเติมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 

2564 คิดเป็นผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากท่อส่งนํ้ าท่ีบริษทัไม่ได้รับการคัดเลือกฯ เป็นเงินจาํนวนเท่าใด และ

หลงัจากท่ีบริษทัไม่ไดบ้ริหารท่อฯ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นตน้ไป จะทาํใหต้น้ทุนการดาํเนินการเพิ่มขึ้นในดา้นใดบา้ง 

และคิดเป็นจาํนวนเงินเท่าใด  

 นายสมบัติ อยู่สามารถ  รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี เรียนว่า ณ ขณะน้ียงัไม่

สามารถระบุตวัเลขทางการเงินของผลกระทบตั้งแต่ปี 2565 ได ้ อย่างไรก็ดี รายได้รวมในปี 2564 ในกรณีท่ี

บริษทัไม่ไดบ้ริหารท่อฯ กรมธนารักษ์ อาจคาํนวณคราวๆ ไดท่ี้ประมาณร้อยละ 30  ทั้งน้ี บริษทัจึงไดเ้ตรียม

ความพร้อมรองรับกรณีต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นไวแ้ลว้ ดงัคาํตอบท่ีกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ไดเ้รียนช้ีแจงขา้งตน้ 

ซ่ึงจะเป็นตวัแปรท่ีทาํให้การคาดการณ์ผลกระทบรายไดร้วมในอนาคต จึงไม่สามารถสะทอ้นจากผลกระทบ ณ 

ปัจจุบนัไดโ้ดยตรง   

 นายณรงค์ บุญครอง  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  ให้ขอ้เสนอแนะว่าตามท่ีทราบว่ามติคณะรัฐมนตรี

ไดอ้นุมติัให้ กปภ. เป็นหน่ึงในหน่วยงานร่วมจดัตั้งบริษทั ต่อมาบริษทัไดบ้ริหารจดัการและให้ผลตอบแทนแก่ 

กปภ. ผา่นรูปแบบเงินปันผลกวา่ 5,000 ลา้นบาท จึงขอสอบถามกรรมการผูแ้ทน กปภ. วา่ กปภ. มีบทบาทใดบา้ง

จากกรณีกรมธนารักษน์าํท่อฯ ท่ีบริษทับริหารจดัการอยูไ่ปดาํเนินการคดัเลือกฯ แลว้ส่งผลกระทบต่อการบริหาร

จดัการของบริษทั และรายไดต่้อเงินปันผลของผูถื้อหุน้ 

 นายเศรษฐพงศ์ เอมโอษฐ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  ให้ขอ้แนะนาํว่า ท่ีผ่านมาบริษทัมีความมัน่คง 

เน่ืองจากบริษทัจดัตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมอบหมายให ้กปภ. จดัตั้งบริษทัเอกชนมาบริหารจดัการนํ้ าใน

ภาคตะวนัออกเพื่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพในพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีสาํคญั โดยสถานการณ์ปัจจุบนัเกิดความเสียหาย

แก่ผูถื้อหุน้ แต่ กปภ. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ กลบัปล่อยใหบ้ริษทัต่อสู้โดยลาํพงั ดงันั้น ในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

จึงขอให ้กปภ. ไดมี้ส่วนร่วมแกปั้ญหากบับริษทัดว้ย  

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่า บริษทัยงัดาํเนินงานร่วมกับ กปภ. ด้วยดี และทราบว่า กปภ. ได้

ตระหนักในประเด็นน้ีเช่นกนั โดยเห็นไดจ้ากข่าวท่ีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาคไดย้ื่น

หนงัสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบการคดัเลือกฯ และเป็นประเด็นเดียวกบัท่ีท่านผูถื้อหุน้มีความห่วงใยวา่

การสูบส่งนํ้ าในพื้นท่ีภาคตะวนัออก มิใช่การซ้ือขายนํ้ าตามปกติ แต่เป็นการบริหารจดัการนํ้ าทั้งระบบให้เป็น

เอกภาพ และเป็นภาพลกัษณ์ของประเทศ  

นางสาวณัฐชยา อาจสุรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามดงัน้ี 

1. กรณีศาลปกครองพิพากษาใหบ้ริษทัแพค้ดี บริษทัมีแนวโนม้ร่วมทุนกบัผูช้นะการคดัเลือกหรือไม่   

2. บริษทัพิจารณารายไดส่้วนใดท่ีจะมาใช้ชดเชยรายไดท่ี้ขาดหายจากการส่งมอบท่อฯ แก่ผูช้นะการ

คดัเลือก 

3. ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัตอ้งส่งมอบแก่ผูช้นะการคดัเลือกฯ มีเฉพาะท่อฯ หรือรวมการส่งมอบโรงสูบนํ้ า

ดว้ยหรือไม่ 
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นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ตอบคาํถาม ดงัน้ี  

1. บริษทัยงัไม่มีนโยบายในการร่วมทุนกบัผูช้นะการคดัเลือก และระหว่างน้ีบริษทัรอผลคาํตดัสินของ

ศาลปกครองกลาง  

2. บริษทัไดข้ยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ธุรกิจนํ้ าครบวงจร ไดแ้ก่ นํ้ าอุตสาหกรรม นํ้ ารีไซเคิล 

และบาํบดันํ้ าเสียดว้ย สําหรับธุรกิจนํ้ าอุตสาหกรรม บริษทั มีลูกคา้รายใหม่ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ และลูกค้ารายอ่ืนๆ ซ่ึงในปี 2564 บริษัทเร่ิมมีรายได้จากธุรกิจนํ้ าอุตสาหกรรมจากนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิต้ีเป็นปีแรก และจะทยอยรับรู้รายไดม้ากขึ้นตามปริมาณการรับนํ้ าของลูกคา้ในแต่ละปี 

นอกจากน้ี บริษทัยงัขยายธุรกิจไปยงันํ้ าครบวงจรให้กบัโครงการอู่ตะเภา ซ่ึงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะทยอย

รับรู้รายไดต้ั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป 

3. ในการส่งมอบทรัพย์สินคืนจะรวมถึงโรงสูบนํ้ าด้วย ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการประสานงานกับ

กรมธนารักษ ์เน่ืองจากการแบ่งแยกทรัพยสิ์นมีความซบัซอ้นและมีรายละเอียดท่ีตอ้งพิจารณาร่วมกนั     เพื่อมิให้

กระทบกบัลูกคา้   

นายภูริภัทร ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  

สอบถามความคืบหนา้กรณีคดีฟ้องร้องท่ีบริษทัเป็นผูช้นะการคดัเลือกฯ ในการคดัเลือกคร้ังแรก แต่คร้ังต่อมา

ไม่ไดรั้บการคดัเลือกฯ  

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ตอบคาํถามดงัน้ี  

บริษทัไดย้ื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2564 เพื่อขอให้ศาลมีคาํพิพากษาเพิก

ถอนมติหรือคาํสั่งยกเลิกการคดัเลือกและเพิกถอนประกาศพร้อมหนังสือเชิญชวนฉบบัใหม่  ซ่ึงปัจจุบนัคดี

ดังกล่าวยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง และหากศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษาแลว้ คดี

ดงักล่าวยงัอาจเขา้สู่กระบวนการพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุดต่อไป  

นายชัยวัฒน์ นิพิฐวัธนะผล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามว่า ไม่ว่าศาลปกครองกลางจะมีผล

การพิจารณาคดีเช่นใด ก็ไม่สามารถยอ้นผลการคดัเลือกฯ ได ้ ดงันั้น ขอให้ผูบ้ริหารช้ีแจงผลกระทบของการ

ส้ินสุดสัญญาบริหารท่อฯ ในปีน้ี และในปี 2566 ว่าจะส่งผลต่อรายไดป้กติในแต่ละปีมากนอ้ยเพียงใด  รวมถึงมี

แผนจะชดเชยส่วนรายไดท่ี้หายไปอย่างไรในช่วงเวลาตั้งแต่ปีน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งส้ินปีหน้า และคาดว่าแผน

ดงักล่าวจะเร่ิมเห็นผลเม่ือใด และระบบท่ออีก 120 กิโลเมตร ท่ีมีแผนจะก่อสร้างเพิ่มเติม คิดเป็นรายไดส่้วนเพิ่ม

ประมาณเท่าไหร่ และจะเร่ิมส่งผลต่อรายไดต้ั้งแต่เม่ือไหร่  

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่า บริษทัยงัอยู่ในขั้นตอนการประสานงานกบักรมธนารักษ์ ทั้งน้ีหาก

ไดรั้บผลกระทบบางส่วนในปีน้ีจะประกอบดว้ย เส้นท่อหนองปลาไหล-หนองคอ้ และเส้นท่อหนองคอ้-แหลม

ฉบงั ระยะทาง 58.50 กิโลเมตร ซ่ึงปัจจุบนัส่งจ่ายนํ้ าในพื้นท่ีสองแนวท่อน้ีรวมกนัประมาณ 70 ลา้น ลบ.ม.ต่อปี  

ส่วนเส้นท่อดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ และเส้นท่อหนองคอ้-แหลมฉบงั-พทัยา ระยะทาง 77.40 กิโลเมตร จะ

หมดสัญญาปลายปี 2566  ดงันั้น ผลกระทบกรณีท่ีบริษทัไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารท่อฯ จะเร่ิมมีผลกระทบเต็มท่ีตั้งแต่

ปี 2567 โดยบริษทัจะมีระบบท่อของกรมธนารักษ์ท่ีลดลงไป รวม 135.90 กิโลเมตร  ทั้งน้ี หากดูผลกระทบ
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คราวๆ จากค่าเฉล่ีย ณ ปัจจุบนั คิดเป็นผลกระทบรวมประมาณ 135 ลา้น ลบ.ม.ต่อปี หรือคิดเป็นรายไดป้ระมาณ

ร้อยละ 30 ของรายไดร้วมปัจจุบนั  อยา่งไรก็ดี หลงัจากปี 2567 เม่ือบริษทัก่อสร้างท่อพร้อมสถานีสูบนํ้าทดแทน

ท่อฯ ของกรมธนารักษแ์ลว้เสร็จ บริษทัคาดการณ์ว่าจะสามารถส่งนํ้ าให้ลูกคา้เดิมและลูกคา้ส่วนเพิ่มในอนาคต

ไดต่้อไป  

นอกจากน้ี บริษทัยงัขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นธุรกิจนํ้ าครบวงจร  เพื่อเสริมรายไดต้ามวิสัยทศัน์

โดยมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งจดัทาํสัญญาในปี 2565 ประมาณ 3-4 โครงการแลว้ 

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กรณีศาลปกครองกลางไดมี้คาํสั่ง

ยกคาํร้องเก่ียวกบัวิธีการชัว่คราวก่อนพิพากษา และกรมธนารักษ์จะลงนามสัญญากบัผูช้นะการคดัเลือกฯ ใน

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ว่าจะทาํให้บริษทัสูญเสียปริมาณการสูบส่งนํ้ าจากท่อฯ ท่ีตอ้งส่งมอบคืน เช่น ท่อฯ 

หนองปลาไหล - หนองคอ้ เป็นจาํนวนเท่าใด  และกรณี Worst case  ผูช้นะการคดัเลือกฯ ไดส้ัญญากบัลูกคา้ราย

เดิมจากท่อฯ เสน้นั้นดว้ยวา่จะแบง่จดัสรรปริมาณการสูบจ่ายนํ้ากนัอยา่งไร และบริษทัมีสิทธิต่อท่อฯ ซํ้าซอ้นกบั

ท่อฯ กรมธนารักษไ์ดห้รือไม่  

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่า คาํถามส่วนใหญ่เกิดจากความห่วงใยของผูถื้อหุ้น และมีคาํถามท่ี

ใกลเ้คียงกัน โดยบริษทัมีการประเมินกรณี Worst case  ท่ีมีผูช้นะการคดัเลือกฯ มาร่วมบริหารจดัการนํ้ า ซ่ึง

จะตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบทรัพยสิ์นและการส่งมอบทรัพยสิ์นคืนกรมธนารักษ์ ทั้งน้ี บริษทัยงัไม่ทราบ

กาํหนดระยะเวลาการส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีชัดเจน จึงยงัไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายท่ีแน่นอนได้ 

อยา่งไรก็ดี ท่อฯ ท่ีมีสัญญาและมีกาํหนดส่งมอบในปี 2566 ในโครงการท่อส่งนํ้ าดอกกราย ซ่ึงบริษทัคาดว่าจะมี

ระยะเวลาเพยีงพอท่ีจะเตรียมแผนการรองรับ เพื่อจะทาํใหพ้ื้นท่ีดงักล่าวไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด  สาํหรับส่วน

ท่อฯ ท่ีไม่มีสัญญาเป็นไปตามท่ีไดร้ายงานขา้งตน้ไวว้่าจะไดรั้บผลกระทบไม่มาก ทั้งน้ี ความกงัวลในประเด็น

การวางท่อฯ ซํ้ าซ้อน บริษทัจาํเป็นตอ้งสํารวจแนววางท่อฯ ก่อน และหากพบว่าแนวท่อฯ มีความซํ้ าซ้อน ก็อาจ

ตอ้งเจรจากบัผูช้นะการคดัเลือกฯ เพื่อให้เกิดการวางท่อฯ ในกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป และลดปัญหา

ไม่ใหเ้กิดการวางท่อฯ ท่ีซํ้าซอ้นกนั 

 นายบุญส่ง จารุวิทยาเวท ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดงัน้ี 

1. ผูช้นะการคดัเลือกฯ ตอ้งลงทุนวางท่อส่งนํ้าไปถึงผูใ้ชน้ํ้ ารายยอ่ยในเขตพื้นท่ีกรมธนารักษห์รือไม่ 

หรือสามารถใชท้่อฯ เดิมได ้ 

2. ท่อส่งนํ้ าไปยงัลูกคา้เป็นกรรมสิทธ์ิของใคร และผูช้นะการคดัเลือกฯ ตอ้งลงทุนวางท่อส่งนํ้ าเอง

หรือไม่   

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ตอบคาํถามดงัน้ี  

1. หากเป็นท่อฯ กรมธนารักษแ์ละเป็นส่วนหน่ึงในสัญญากบัผูใ้ชน้ํ้ า ผูช้นะการคดัเลือกฯ ก็สามารถใช้

งานท่อฯ เดิมได ้แต่หากมีส่วนท่ีตอ้งเพิ่มเติม ผูช้นะการคดัเลือกฯ ก็ตอ้งลงทุนวางทอ่ส่งนํ้าใหม ่

2. ท่อฯ ไปถึงลูกคา้ไม่ว่าจะต่อจากท่อฯ กรมธนารักษห์รือท่อฯ ของบริษทั จะมีทั้งส่วนท่ีบริษทัลงทุน

ให ้และผูใ้ชน้ํ้ าลงทุนเอง กรรมสิทธ์ิก็จะเป็นไปตามท่ีลงทุนไว ้
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นายวิสุทธิ์  มารุตเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามความคืบหนา้เก่ียวกบัโครงการลงทุน

สร้างท่อส่งนํ้า คิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต ์เพื่อทดแทนในส่วนท่อฯ ของกรมธนารักษ ์

 นายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามว่าท่อฯ ส่วนท่ีขนานกบัท่อฯ ส่วนท่ีมี

สัญญามีขนาดใกลเ้คียงกนัหรือไม ่

นางศรีนวล พลอยกติิกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามวา่ การลงทุนวา่งท่อเพิ่ม 120 กิโลเมตร 

จะทดแทนท่อฯ ส่วนท่ีเสียไปจากกรมธนารักษห์รือไม่ และคาดวา่จะแลว้เสร็จเม่ือใด   

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ช้ีแจงว่าขนาดท่อฯ ของบริษทัมีนาดใกลเ้คียงกบัท่อฯ กรมธนารักษ์ สําหรับ

การวางท่อเพิ่ม คาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณปลายปี 2566  

นายวีรพล สวยสําโรง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามวา่บริษทัสามารถเปิดเผยแหล่งนํ้าท่ีบริษทั

พฒันาเองไดห้รือไม่  

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนว่า บริษทัไดก่้อสร้างสระเก็บนํ้าดิบทบัมา ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ าท่ีบริษทัพฒันา

เอง โดยปัจจุบนัก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมใชง้านแลว้  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A แลว้ นาย

เชิดชาย ปิติวชัรากุล จึงเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2564 โดยไม่ตอ้งลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2564 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนให้ท่ีประชุมรับชมวิดีทศัน์เร่ืองพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2564         

มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณางบการเงินประจาํปี 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดย

ผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั 

และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการดาํเนินงาน

รวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั มีความถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ี งบการเงิน

ของบริษทัไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ จึง

ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

บริษทัมีผลการดาํเนินงานและสถานะการเงิน สรุปไดด้งัน้ี  

บริษทัมีรายได้จากการขายและบริการ รวมทั้งส้ิน 4,630.50 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 426.20 ลา้นบาท หรือ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.14 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 โดยหลกัจากปริมาณนํ้าดิบจาํหน่ายเพิ่มขึ้น 

บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 1,073.04 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 296.61 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38.20 โดยเป็นส่วน

ของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ จาํนวน 1,061.60 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 297.45 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38.92 เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปี 2563 
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สถานะการเงิน 

1) สินทรัพย์ บริษทัมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 23,688.87 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2563 จาํนวน 835.09 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.65  

2) หนี้สิน บริษทัมีหน้ีสินรวม จาํนวน 12,261.91 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี2563 จาํนวน 477.33 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 4.05  

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่ จาํนวน 11,266.86 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น

จากส้ินปี 2563 จาํนวน 365.25 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.35  

สําหรับรายละเอียดงบการเงิน และคาํอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ประจาํปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 ซ่ึงท่านผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ในแผ่น

หนงัสือเชิญประชุมท่ีมี QR Code หรือในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2564 ซ่ึงผ่าน

การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบแลว้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2564 

การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A นายเชิดชาย    

ปิติวชัรากุล จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2564 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ      

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,167,308,901     เสียง       คิดเป็นร้อยละ         99.9999    

ไม่เห็นดว้ย 20 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

 งดออกเสียง 1,555,400 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2564 

นายเชิดชาย  ปิติวัชรากุล เรียนให้ท่ีประชุมรับชมวิดีทศัน์เร่ืองพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2564 มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

บริษทัได้จัดสรรเงินกาํไรเพื่อตั้ งเป็นเงินสํารองตาม มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจํากัด         

พ.ศ. 2535 ไวค้รบถว้นแลว้ เป็นจาํนวนเงิน 166.50 ลา้นบาท ซ่ึงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษทั และไดจ้ดัสรรเป็นทุนสํารองตามขอ้กาํหนดของสัญญาสัมปทานประกอบกิจการประปาของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั จาํนวน 55.84 ลา้นบาท  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2565 หนา้ 18/25 

สําหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นว่า บริษทัมีกาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2564 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,061.60 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวน 0.64 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี      

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทักาํหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของ        

งบการเงินรวม ตลอดจนปัจจัยสภาพแวดลอ้มของบริษทั เช่น โครงสร้างการเงิน และสภาวะการลงทุน ณ 

ปัจจุบนัของบริษทั  จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงาน

ประจาํปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามมติคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2564 เม่ือวนัท่ี 30 

สิงหาคม 2564 จากผลการดาํเนินงานงวดระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ท่ีบริษทัไดจ่้ายให้แก่

ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท   

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลงัของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี

สิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565  ซ่ึงเป็น

การจ่ายจากกาํไรสุทธิท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

เท่ากบัเงินปันผลคูณเศษยีสิ่บส่วนแปดสิบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564  

การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A นายเชิดชาย 

ปิติวชัรากุล จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท ซ่ึง

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท เม่ือ

วนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 คงเหลือเป็นเงินปันผลสําหรับ 6 เดือนหลงัของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 

0.24 บาท บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,167,664,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

 ไม่เห็นดว้ย 20 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 งดออกเสียง 1,200,000 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2565 หนา้ 19/25 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565 

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ท่ีประชุมรับชมวิดีทัศน์เร่ืองการ

พิจารณาแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 โดยมีสรุปไดด้งัน้ี  

ในปี 2565 บริษทั ไพร้ซ์  วอเตอร์เฮา้ส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั หรือ PwC  ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบบญัชี

ท่ีมีรายช่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ได้เสนอ

บริการเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของบริษทั ไพร้ซ์  

วอเตอร์เฮา้ส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั และไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2564 

กบัปี 2565  

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติใหเ้สนอ

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี

ดงัน้ี 

 1. พิจารณาแต่งตั้งให้ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 หรือนางสาววราภรณ์      

วรธิติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4474 หรือนายชัยศิริ เรืองฤทธ์ิชัย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526        

ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็น   

ผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว

ขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  จาํกดั แทนได ้ 

2. พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทั เป็นจาํนวนเงิน 1,250,000 บาท ทั้งน้ี ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน

ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

 ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปรียบเทียบค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 และปี 2565 ดงัน้ี 

                หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2565 

ค่าสอบบญัชีบริษทั 1,150,000 1,250,000 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซ์  วอเตอร์เฮา้ส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565  

 สาํหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 นายชาติชาย อุทัยพนัธ์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2565 หนา้ 20/25 

 ไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะผา่นทาง Video Conference และ Q&A นายชาติชาย อุทยัพนัธ ์

จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

ประจาํปี 2565  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์          

คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

ประจาํปี 2565 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้ งผูท้ ําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายช่ือ

ดงัต่อไปน้ี 

1) นายวิเชียร ก่ิงมนตรี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3977 

2) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4474 

3) นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4526 

โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และ

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษทั ไพร้ซ        

วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอ

เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้ 

2. อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 1,250,000 บาท ทั้งน้ี ยงัไม่รวม

ค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบญัชี  

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,161,276,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.3554 

ไม่เห็นดว้ย 7,533,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.6445     

งดออกเสียง 54,800 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองพจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  นายชาติชาย อุทัยพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจง้ท่ีปร ะชุมว่าตามขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ 17 กาํหนดให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปีทกุคร้ัง และในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการจาํนวน 4 คน ท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่   

(1) นายสุรชยั   ขนัอาสา             

(2) พลเรือเอก สุชีพ หวงัไมตรี      

(3) นายบาํรุงศกัด์ิ ฉ่ิงวงัตะกอ  

(4) นายเอกชยั  อตัถกาญน์นา 
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 ซ่ึงในการพิจารณาระเบียบวาระน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งใหท่ี้ประชุม

ผูถื้อหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส  ดังนั้น กรรมการท่ีครบวาระและเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน

ระเบียบวาระน้ี จะออกจากหอ้งประชุมจนกวา่การพิจารณาระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัการประชุม โดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาความเหมาะสม 

คุณสมบติั ประสบการณ์ และผลการดาํเนินงานของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือจาํนวน 4 คน โดยละเอียดรอบคอบแลว้ 

เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัน้ี  

(1) นายสุรชยั  ขนัอาสา   กรรมการอิสระเดิม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

(2) พลเรือเอก สุชีพ หวงัไมตรี กรรมการอิสระเดิม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

(3) นายมงคล  วลัยะเสวี กรรมการใหม่ แทน นายบาํรุงศกัด์ิ ฉ่ิงวงัตะกอ  

 (4) นายหลกัชยั  พฒันเจริญ กรรมการใหม่ แทน นายเอกชยั อตัถกาญน์นา  

 ทั้งน้ี บุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 2 ท่านท่ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดประวติัของทั้ง 4 คน ตามท่ีปรากฏบนจอมอนิเตอร์ 

 นายชาติชาย อุทัยพนัธ์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในระเบียบวาระน้ี  

 นายภูริภัทร ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

สอบถามวา่กรณีท่ีประธานคณะกรรมการถูกร้องเรียนไปยงั ก.ล.ต. มีประเด็นอยา่งไรและจะแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามความคืบหน้าข่าวท่ีมีผูถื้อหุ้นฟ้อง

ประธานคณะกรรมการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีผิด     

  นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามท่ีปรากฏผ่านส่ือว่ามี                 

ผูร้้องเรียนไปยงั ก.ล.ต. ว่ามีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการเลือกตั้งกรรมการ  จึงขอให้ผูเ้ก่ียวขอ้งช้ีแจง

ความเป็นมา และผลการร้องเรียน รวมถึงในอนาคตบริษทัจะมีแนวป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาเช่นน้ีอีก 

 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า ก.ล.ต. มีหนงัสือยงัตนเพื่อให้ช้ีแจง

ขอ้มูลเก่ียวกบัประธานกรรมการบริษทั และกระบวนการสรรหาตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ไม่ใช่การ

เลือกตั้งกรรมการ  อน่ึง บริษทัดาํเนินการตามระเบียบและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศการสรรหา

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างครบถว้น  ทั้งน้ี อาจมีผูถื้อหุ้นบางรายไม่เขา้ใจ และเห็นว่า

กระบวนการสรรหากรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ไม่ถูกตอ้ง จึงไดร้้องเรียนไปยงั ก.ล.ต.  ดงันั้น บริษทัจึงไดแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และได้ส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปยงั 

ก.ล.ต. เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2565  โดยสรุปวา่ไม่พบวา่มีการทาํธุรกรรมใดท่ีเขา้ข่ายท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ หรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษทั 

 เ ม่ือไม่มีผู ้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Video Conference และ Q&A แล้ว   

นายชาติชาย อุทยัพนัธ์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ อน่ึงการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ี ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 4 คน โดยไดรั้บ

คะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดงัน้ี  

1. นายสุรชัย ขันอาสา  

เห็นดว้ย  1,144,412,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.9245 

ไม่เห็นดว้ย 24,255,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.0754 

งดออกเสียง 196,321 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

2. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี  

เห็นดว้ย  1,167,303,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.8819  

ไม่เห็นดว้ย 1,379,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1180 

งดออกเสียง 181,321 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง 

3. นายมงคล วัลยะเสวี  

เห็นดว้ย  1,167,336,080 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8819 

ไม่เห็นดว้ย 1,379,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1180 

งดออกเสียง 148,721 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง 

4. นายหลกัชัย พฒันเจริญ  

เห็นดว้ย  1,167,482,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8973 

ไม่เห็นดว้ย 1,200,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1026 

งดออกเสียง 181,321 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง 

 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณ นายบาํรุงศกัด์ิ     

ฉ่ิงวงัตะกอ และ นายเอกชัย อตัถกาญน์นา ท่ีได้ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการด้วยความทุ่มเท มุ่งมัน่ ตั้งใจ และให้

ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ ทาํใหอ้งคก์รขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2565 

 นายสุรชัย ขันอาสา เรียนใหท่ี้ประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการ

บริษัทประจําปี 2565 ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กําหนดหลักเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการโดยอา้งอิงจากรายงานการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 โดย IOD และ

รวบรวมขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุมประจาํปี 2563 และโบนสัของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีแนวปฏิบติั

ท่ีเป็นเลิศ ก่อนนาํเสนอยงัคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบการนาํเสนอการคงอตัรา
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2565 เท่ากบัปี 2564 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

กาํหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2565 ดงัน้ี 

 1. คงค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2565 เท่ากบัปี 2564 โดยให้ประธานคณะกรรมการ

บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบ้ียประชุมคร้ังละ 15,000 บาท และกรรมการบริษทัไดรั้บ

ค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท และเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท  

 2. คงค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทต่อคน และ

ค่าเบ้ียประชุมคนละ 10,000 บาทต่อคร้ัง  

 3. คงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบ ใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุม

คนละ 10,000 บาทต่อคร้ัง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน  

 4. คงอตัราการจ่ายโบนสัคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2564 เท่ากบัปี 2563 ในอตัราร้อยละ 0.80 ของ

เงินปันผลของผูถื้อหุน้ หรือจาํนวนเงินไม่เกิน 5,600,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาจดัสรรต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั

และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2565  

  โดยการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

นายสุรชัย ขันอาสา เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในระเบียบวาระน้ี  

ไ ม่ มี ผู ้ ใ ด ส อ บ ถ า ม ห รื อ ใ ห้ ข้อ เ ส น อ แ น ะ เ พิ่ ม เ ติ ม ผ่ า น ท า ง  Video Conference แ ล ะ  Q&A 

นายสุรชัย ขันอาสา จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่

คณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2565 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั 

ประจาํปี 2565 ดงัน้ี 

1.  คงการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุด

ยอ่ยอ่ืนท่ีอาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัตามความจาํเป็น ประจาํปี 2565 เท่ากบัปี 

2564 ดงัน้ี 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทน  

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 45,000 15,000 

คณะกรรมการบริษทั 30,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย และคณะกรรมการ

ชุดยอ่ยอ่ืน ท่ีอาจมีการแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษทัตามความจาํเป็น  

ไม่มีรายเดือน 10,000 
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ตําแหน่ง ค่าตอบแทน  

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี ไม่มี 
 

2.  คงอตัราการจ่ายโบนสัคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2564 เท่ากบัปี 2563 ในอตัราร้อยละ 

0.80 ของ เ งินปันผลของผู ้ถื อ หุ้น  หรือจํานวนเ งิ นไม่ เ กิน  5,600,000 บาท โดยให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจดัสรรต่อไป 

โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุม ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย        1,167,542,598 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8787 

ไม่เห็นดว้ย             1,200,120 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1026 

งดออกเสียง   217,703 เสียง  

บตัรเสีย               0 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 9 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 ประธานสอบถามผูถื้อหุน้กรณีประสงคจ์ะเสนอระเบียบวาระเร่ืองอ่ืนๆ หรือประสงคส์อบถามเพิ่มเติม  

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล เรียนวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่า 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงสามารถขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้ 

 ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามประเด็นท่ีมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม  

 นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ใหข้อ้แนะนาํและสอบถาม ดงัน้ี  

 1.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษทัใช้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นมีตัวหนังสือท่ีค่อนข้างเล็ก และ         

การลงคะแนนเสียงตอ้งออกจากหนา้จอประชุมหลกัเพื่อใชอี้กหนา้จอหน่ึงลงคะแนน ซ่ึงเห็นว่าไม่อาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน จึงขอใหบ้ริษทัปรับปรุงสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีต่อไป 

 2. สอบถามถึงนายจิรายทุธ รุ่งศรีทอง วา่เกษียณอายใุช่หรือไม ่

 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ช้ีแจงในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

1. บริษทัจะนาํขอ้แนะนาํไปปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษทัใชใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นใน

คร้ังต่อไป  

2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง อดีตกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ไดค้รบกาํหนดสัญญาจ้างกบับริษทั และ

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหต้นดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ แทน 

นายชัยวัฒน์ นิพิฐวัธนะผล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษทัจะมีแผนจัดกิจกรรม 

Opportunity Day ในปีน้ีหรือไม่  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3




